

มาเอสโตร 07 อนุสาวรีย์ชัยฯ คอนโดโลว์ไรส์เชื่อม ต่อทุกการใช้ชีวิต ติด BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ



“อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่มีความสำคัญ เพราะเป็นศูนย์กลางคมนาคมการเดินทางที่เชื่อมต่อต่อถนนหลายสายในการเข้าเมืองหรือออกนอกเมือง ไม่ว่าจะเป็นถนนพญาไท พหลโยธิน ราชวิถี ไกล่จุดขึ้นลงทางด่วน ไกล่รถไฟฟ้าบีทีเอส ไกล่สถานที่ราชการ ไกล่สถานพยาบาลชั้นนำและสถาบันทางการแพทย์กว่า 20 แห่ง จึงเป็นทำเลที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก แต่ทำเลนี้น้อยครั้งที่จะมีการพัฒนาโครงการใหม่ เนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของรัฐ โครงการที่อยู่อาศัยที่พัฒนาในทำเลนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นไขแดงอันล้ำค่าในทำเลศักยภาพ

“มาเอสโตร 07 อนุสาวรีย์ชัยฯ” (Maestro 07 Victory Monument) คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ระดับไฮเอนด์ ที่พัฒนาโดย บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงในการคัดสรรทำเลที่ดีที่สุดในแต่ละย่าน ได้รังสรรค์พัฒนาโครงการขึ้นบนที่ดินผืนงามที่สุดในใจกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ เชื่อมต่อทุกการใช้ชีวิต เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง โดยทุกรายละเอียดของโครงการในทุกยูนิตได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างเหนือระดับ ก่อเกิดเป็นคอนโดมิเนียมที่ให้นิยามใหม่ของสมดุลแห่งการใช้ชีวิต

ทุกองค์ประกอบของโครงการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่แสวงหาไลฟ์สไตล์แบบเอ็กซ์คลูซีฟและเป็นส่วนตัว แต่ก็ยังต้องการใช้ชีวิตในเมือง ในราคาที่จับต้องได้ (Affordable Luxury) ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและกลิ่นอายความเป็นโมเดิร์น อันเป็นซิกเนเจอร์ของงานออกแบบโครงการ Maestro Residences ทุกทำเล สะท้อนเอกลักษณ์ความเรียบหรู สงบ และสบาย เพื่อให้ผู้พักอาศัยรู้สึกแตกต่างจากบรรยากาศภายนอกโครงการ ในขณะที่เดียวกันก็ให้ความรู้สึกอบอุ่น น่าอยู่ ด้วยการเลือกใช้สีอ่อนจากวัสดุธรรมชาติที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี อาทิ การใช้สีครีมลายหินอ่อนมาตัดกันกับสีดำที่เงางาม เสมือนความแตกต่างของเมืองและธรรมชาติ ที่กลับอยู่ด้วยกันได้สวยงามลงตัว

โครงการเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองทุกความต้องการกับพื้นที่ชีวิตที่ไว้ชีวิตจำกัด เอาใจสายเฮลตี้แบบจัดเต็มกับสระว่ายน้ำ ลานโยคะ ลานวิ่งจ็อกกิ้ง ห้องซาวน่า ห้องสตีม ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน และเอาใจคนทำงานกับ Creative Space พื้นที่สำหรับปลดปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ ต่อยอดความคิดในการทำงานได้อย่างไม่รู้จบ ขณะที่บนชั้นดาดฟ้าก็เต็มอิมไปด้วยพื้นที่สีเขียว ซึ่งสามารถนั่งพักผ่อนกับ Birdcage Cabana กระจ่างทรงกรงนกที่ออกแบบอย่างประณีตให้นั่งชิว ชมวิวได้อย่างสบายตาสบายใจ รวมทั้งยังเอาใจคนรัก

สัตว์เลี้ยงทั้งน้องหมาและน้องแมว โดยอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์แสนรักได้บนพื้นที่ Pet Zone ที่ออกแบบโดยเฉพาะให้กับน้องหมาน้องแมวได้วิ่งเล่นอีกด้วย

มาเอสโตร 07 อนุสาวรีย์ชัยฯ เชื่อมต่อทุกการเดินทาง ใกล้ BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 300 เมตร และใกล้ทางด่วนพิเศษศรีรัช เพียง 500 เมตร และไม่ไกลจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีพญาไท ห่างเพียง 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังรายล้อมไปด้วยโรงพยาบาลชื่อดังระดับประเทศ อาทิ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตลอดจนแวดล้อมไปด้วยสถาบันการศึกษาชั้นนำ อย่าง มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนจิตรลดา, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า และที่สำคัญตัวโครงการยังตั้งอยู่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร อาทิ สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์, มานูจอรอง (MBK), คิง พาวเวอร์ และเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า เป็นต้น

สัมผัสกับชีวิตที่สว่างงามบนใจกลางทำเลอนุสาวรีย์ชัยฯ ได้แล้ววันนี้ที่ มาเอสโตร 07 อนุสาวรีย์ชัยฯ บนซอยราชวิถี 7 คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ ความสูง 8 ชั้น จำนวน 171 ยูนิต โดยมีรูปแบบห้องพัก 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 27.00 – 29.34 ตร.ม. และ ขนาด 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 45.51 – 68.37 ตร.ม.

สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.mde.co.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Major Development Contact Center โทร. 02-116-1111